

รายงานการประชุม

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (อพ.สธ.สอน.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้เข้าประชุม

๑. นางวรวรรณ	ชิตอรุณ	ประธานคณะทำงาน
๒. นายยุทธนา	สมบัตินันท์ (แทน ผอ.สอต.)	คณะทำงาน
๓. นางสุภาณี	สุริยจันทราทอง	คณะทำงาน
๔. นายสามารถ	น้อยวัน	คณะทำงาน
๕. นายรณยุทธ	สัตยานคม	คณะทำงาน
๖. นางพรทิพย์	เกตุม่า	คณะทำงาน
๗. นายวิรัตน์	ชัยฉกรรจ์	คณะทำงาน
๘. นางสุวรรณี	พิบูลย์เศรษฐ์	เลขานุการคณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสำเริง	พิบูลย์เศรษฐ์	ศอก.๑ สอน.
๒. นายสถาพร	อ่อนละออ	ศอก.๑ สอน.
๓. นางสาวนิตยา	จันทร์ท้าว	สนย. สอน.
๔. นายไตรยุทธ	ศุขใหญ่	สนย. สอน.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานครั้งก่อน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ทบทวนและพิจารณาปรับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เสนอแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:อ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (อพ.สธ.สอน.) ระยะที่ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ให้คณะทำงานพิจารณา โดยเริ่มพิจารณาจากโครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลอ้อย (รวบรวมพันธุ์อ้อย) ให้คณะทำงานพิจารณา

ประธานคณะทำงาน ขอให้คณะทำงานทุกท่านร่วมพิจารณาทบทวนหรือปรับแผนงานโครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลอ้อย (รวบรวมพันธุ์อ้อย)

ผอ.ศอก.๑ ขอแจ้งให้คณะทำงานฯทราบ ตามแผนแม่บท พื้นที่ดำเนินการ คือศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และ ศอก.๑ เป็นผู้ดำเนินการปลูกพันธุ์อ้อยจำนวน ๑,๓๐๐ พันธุ์ให้ครบตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลอ้อย (รวบรวมพันธุ์อ้อย) กระผมขอเสนอให้ ศอก.๒-๔ เป็นพื้นที่อยู่ในการดำเนินการ เพื่อสนองพระราชดำริฯ ในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ ส่วนการปลูกอ้อยจำนวน ๑,๓๐๐ พันธุ์ ได้ดำเนินการปลูกครบตามเป้าหมายของโครงการฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ ผอ.ศอก.๑ เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนพื้นที่ดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เสนอโครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย (ขยายอ้อยพันธุ์ดี) ให้คณะทำงานพิจารณา

ประธานคณะทำงาน โครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยตามแผนแม่บทพื้นที่ดำเนินการคือศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย จังหวัดสระบุรี ได้ปลูกและแจกพันธุ์อ้อยให้กับชาวไร่อ้อย จำนวน ๒๔๔.๙๙๕ ตัน ซึ่งไม่ตรงตามเป้าหมายของโครงการฯ ขอให้คณะทำงานร่วมพิจารณา เพื่อให้โครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีฯ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๖๐๐ ตัน

ผอ.สบก เสนอให้สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโครงการกระจายอ้อยพันธุ์ดีฯ ด้วยความเหมาะสมของพื้นที่ ด้านการจัดการแหล่งน้ำ สามารถเพิ่มผลผลิตของอ้อยได้มากกว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย จังหวัดสระบุรี เนื่องจากมีอุปสรรคต่อการปลูก ด้านน้ำและพื้นดินที่เป็นหินและต้นกระถินขนาดใหญ่ และสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง อยู่ในความรับผิดชอบของ ศอก.๑ จึงมีความเหมาะสมมากที่สุด

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนพื้นที่ดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน เสนอการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของอ้อย และข้อมูลต่างๆ ให้คณะทำงานพิจารณา

/ประธานคณะทำงาน...

ประธานคณะกรรมการ การจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์กรรมพืชของอ้อย และข้อมูลต่างๆ ตามเป้าหมายสามารถจัดทำฐานข้อมูลจำนวน ๑ ระบบ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอ้อยและกิจกรรมอื่นๆ ในส่วนของเป้าหมายขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพิ่มเติมคำอธิบายของการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อความชัดเจนของงานที่ต้องดำเนินการตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนเป้าหมาย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย เป้าหมายที่จัดทำแผนแม่บท คือได้พันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่จำนวน ๑ พันธุ์ แต่ด้วยการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีเหมาะสมกับท้องถิ่น และระยะเวลาของการดำเนินการไม่สามารถรองรับพันธุ์อ้อยได้ทุกปี ขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อปรับแก้ไขเป้าหมายของโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นฯ

ผอ.ศอก.๒ เสนอให้ปรับแก้ไขเป้าหมายของการดำเนินการ โดย ปี ๒๕๖๐ เป้าหมายอยู่ในระหว่างดำเนินการขั้นที่ ๑ ของการวิจัยและพัฒนา, ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการ ขั้นที่ ๒ มีการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปข้อมูลวิจัยและพัฒนา, ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการทดสอบพันธุ์อ้อยที่ได้จากผลการวิจัยและพัฒนามาปลูกในพื้นที่ดำเนินการทั้ง ศอก.๑-๔ และสรุปผลเพื่อใช้ปลูกในปีถัดไป, ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการปลูกพันธุ์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือก, ปี ๒๕๖๔ นำพันธุ์อ้อยที่ปลูกมอบให้กับชาวไร่อ้อยเพื่อปลูกเป็นพันธุ์อ้อยที่ดีเหมาะสมกับท้องถิ่น และสรุปผลการวิจัย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนเป้าหมาย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และดูงานความรู้ด้านอ้อย และด้านอื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ ตามที่ สอน.สอน.ได้จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยในการดำเนินการดังกล่าว ในสัญญาการจ้างที่ปรึกษา ให้คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ดำเนินการพัฒนาและจัดวางระบบการให้น้ำ และจัดทำอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย จัดทำแปลงสาธิตการผลิตอ้อย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์อ้อย เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และดูงานความรู้ด้านอ้อย และด้านอื่นๆ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ปรับแก้ไขเพิ่มรายละเอียดของการดำเนินงาน โดยมีการจัดทำอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการ ตามที่ประธานคณะกรรมการเสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ การจัดทำเว็บไซต์ของ อพ.สธ.-สอ. ขอให้ ผอ.ศอก.๑ เป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับกลุ่มงานสารสนเทศ สนย. และขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มรายละเอียดของเป้าหมาย เพื่อความชัดเจนของการดำเนินงาน
ผอ.ศอก.๑ ในกิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์ ได้ติดต่อประสานกับกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อทำเว็บไซต์ โดยการจัดทำเว็บไซต์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือนำข้อมูลของโครงการใส่ในเว็บไซต์และติดต่อแจ้งให้โครงการอนุรักษ์ฯ ทราบ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนเป้าหมายตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอการเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการในพื้นที่ ที่ อพ.สธ.กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในพื้นที่ ที่ อพ.สธ.กำหนด ในปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ขอให้ ผอ.ศอก.๑ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงรายละเอียด

ผอ.ศอก.๑ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดย สอน. ได้เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการด้านอ้อย ได้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยยืนยันคำสั่งเดิม หรือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ประธานคณะกรรมการฯ ตาม สอน. คำสั่งที่ ๓๐๘/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอ.) โดยมีรองเลขาธิการเป็นประธานคณะกรรมการฯ, ผอ.สอต, ผอ.สบก และ ผอ.ศอก.๑-๔ เป็นคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ศอก.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบผลสำเร็จ และเกิดผลประโยชน์ จึงขอเพิ่ม ผอ.สนย. เป็นคณะกรรมการของโครงการอนุรักษ์ฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือถึง ผอ.สบก. เรื่องขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ประจำปี ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๓ เรื่อง รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอ.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ สอน.
เพื่อเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ประธานคณะกรรมการ เสนอให้นายสำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ รักษาการ ผอ.ศอภ.๑ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำเรื่องและดำเนินการส่งให้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๓ เรื่อง การพัฒนาและปรับแก้ไขเว็บไซต์ ของหน่วยงานสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอน.)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอการพัฒนาและปรับแก้ไขเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและวิจัยพันธุ์พืช:อ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอน.) ให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ ผอ.ศอภ.๑ ติดต่อกับกลุ่มงานสารสนเทศ สนย. เพื่อการพัฒนาและ
ปรับแก้ไขเว็บไซต์ ของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.

(นางสุวรรณณี พิบูลย์เศรษฐ์)

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม